



ประกาศ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
เรื่อง อนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะ  
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ.ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ด้วย อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ ในการประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๖๖  
ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ มีมติอนุมัติผลการประเมินให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู  
มีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการหนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ ๐๒๐๖.๓/ว ๙ ลงวันที่  
๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๔ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓ จำนวน ๔๖ ราย ดังนี้

๑. วิทยฐานะชำนาญการ ๓๗ ราย

๒. วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ จำนวน ๙ ราย ดังบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

โดยผู้ได้รับการอนุมัติผลการประเมินให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะดังกล่าว จะแจ้งผลในระบบ DPA (Digital  
Performance Appraisal) เป็นรายคน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓  
จะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะหรือเลื่อนวิทยฐานะตามลำดับ  
ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางภานิชา อินทร์ช้าง)

ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต ๓

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อให้มีวิทยฐานะครูชำนาญการ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3  
จำนวน 37 ราย

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
1	ชื่อ นายวันวลิต มีรสล้ำ โรงเรียนบ้านสวาย	ผ่านการประเมิน
2	ชื่อ นางสาวสุเพียบ กุศลรัตน์ โรงเรียนบ้านไทร	ผ่านการประเมิน
3	ชื่อ นางวันวิสา มีภาพ โรงเรียนวันเจริญสามัคคี	ผ่านการประเมิน
4	ชื่อ นางสาวศิริมล หิงประโคน โรงเรียนบ้านโคกทม	ผ่านการประเมิน
5	ชื่อ นางสาววรรณมา ต้องถือดี โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราชภูร์นุสรณ์)	ผ่านการประเมิน
6	ชื่อ นางสาวบุญทรัพย์ มีเจริญ โรงเรียนบ้านหนองหรี	ผ่านการประเมิน
7	ชื่อ นางทรงศรี บุรณะ โรงเรียนบ้านโชคนาสาม	ผ่านการประเมิน
8	ชื่อ นายมหิตล ชัยมีเขียว โรงเรียนบ้านมะเมียง	ผ่านการประเมิน
9	ชื่อ นางสาวสารภี สวัสดิ์ โรงเรียนบ้านล้งโกม	ผ่านการประเมิน
10	ชื่อ นายอภิรักษ์ สุภิชะ โรงเรียนบ้านรันแดง	ผ่านการประเมิน
11	ชื่อ นางสาวนันทนา ทวีชาติ โรงเรียนบ้านพระแก้ว	ผ่านการประเมิน
12	ชื่อ นายนำโชค มณีเขียว โรงเรียนราชภูร์พัฒนา	ผ่านการประเมิน
13	ชื่อ นายอิทธิชัย อุ่นอ่อน โรงเรียนราชภูร์พัฒนา	ผ่านการประเมิน
14	ชื่อ นางสาวจิราภรณ์ เกษรบัว โรงเรียนบ้านปวงตึก	ผ่านการประเมิน

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
15	ชื่อ นางสาววิภารัตน์ วงษ์สุนทร โรงเรียนบ้านสะกาด	ผ่านการประเมิน
16	ชื่อ นางสาวเสาวลักษณ์ น้อยมิ่ง โรงเรียนบ้านตาโมม	ผ่านการประเมิน
17	ชื่อ นางสาวบุญฉวี กิ่งนนท์ โรงเรียนบ้านโตนงน้อย	ผ่านการประเมิน
18	ชื่อ นางสาวปัทมวรรณ กองทุน โรงเรียนบ้านโตนงน้อย	ผ่านการประเมิน
19	ชื่อ นางวาสนา ศรีเจริญ โรงเรียนบ้านเถกิง	ผ่านการประเมิน
20	ชื่อ นางสาวประภาสิริ โถตะบุตร โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง	ผ่านการประเมิน
21	ชื่อ นางสาวอรรวรรณ ทรรพรพ์ โรงเรียนบ้านโนนทอง	ผ่านการประเมิน
22	ชื่อ นางวีณา ณะกาทอง โรงเรียนบ้านแงมุด	ผ่านการประเมิน
23	ชื่อ นางสาวกรรณิการ์ แจ่มใส โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปัด	ผ่านการประเมิน
24	ชื่อ นางสาวธัญญารัตน์ จิตรภักดี โรงเรียนบ้านไทยเดิม	ผ่านการประเมิน
25	ชื่อ นางสาวจิราภรณ์ พรหมสกุล โรงเรียนบ้านโอบะลัน	ผ่านการประเมิน
26	ชื่อ นางสุดาทิพย์ พากเพียร โรงเรียนวิทยาราชภัฏร์นุกูล	ผ่านการประเมิน
27	ชื่อ นายสุรศักดิ์ ผุยพรม โรงเรียนบ้านแดง	ผ่านการประเมิน
28	ชื่อ นางภัทรวดี ยิ่งดั่ง โรงเรียนบ้านโนนสบาย	ผ่านการประเมิน
29	ชื่อ นางสาวเกศรินทร์ แก้วดี โรงเรียนบ้านโชค	ผ่านการประเมิน

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการ	ผลการประเมิน
30	ชื่อ นางทัศนีย์ พรหมทอง โรงเรียนบ้านศรีสวาย	ผ่านการประเมิน
31	ชื่อ นางสาวเอื้ออารีย์ บุญล้อม โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยา)	ผ่านการประเมิน
32	ชื่อ นางสาวอรอุมา สิมมาวัน โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์	ผ่านการประเมิน
33	ชื่อ นายบุญพิชญ์นาฏ มณฑล โรงเรียนบ้านสระแ	ผ่านการประเมิน
34	ชื่อ นางสาวน้อมเกล้า ชาลีกุล โรงเรียนบ้านดาวัง	ผ่านการประเมิน
35	ชื่อ นางสาวเกียรตินิสา จารัตน์ โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษา	ผ่านการประเมิน
36	ชื่อ นางวรรณวิศา หาราก โรงเรียนบ้านหนอง(รัฐราษฎร์วิทยา)	ผ่านการประเมิน
37	ชื่อ นางสาวรัชฎาภรณ์ เอี่ยมสะอาด โรงเรียนบ้านปวงตึก	ผ่านการประเมิน

ผลการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู เพื่อเลื่อนเป็นวิทยฐานะครูชำนาญการพิเศษ  
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3

จำนวน 9 ราย

ที่	รายละเอียดผู้ขอวิทยฐานะ ตำแหน่งครู ชำนาญการพิเศษ	ผลการประเมิน
1	ชื่อ นายวรารุณ  ยวงแก้ว โรงเรียนบ้านคลอง	ผ่านการประเมิน
2	ชื่อ นางชนิกานต์ แหวนวงษ์ โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม)	ผ่านการประเมิน
3	ชื่อ นางสาวนิตยา คำฝอย โรงเรียนบ้านโคกไทร	ผ่านการประเมิน
4	ชื่อ นางสาวชัตติยา ทาทอง โรงเรียนหนองโสนวิทยา	ผ่านการประเมิน
5	ชื่อ นางสาวนันทิตา จิตสะอาด โรงเรียนบ้านเถกิง	ผ่านการประเมิน
6	ชื่อ นายยุทธภูมิ โพธิ์ศรี โรงเรียนอนุบาลศรีณรงค์	ผ่านการประเมิน
7	ชื่อ นางสาวอรสา ยวนจิต โรงเรียนบ้านชำเบง	ผ่านการประเมิน
8	ชื่อ นางณิชฐา ชิตชอบ โรงเรียนบ้านเกาะแฉนแฉน	ผ่านการประเมิน
9	ชื่อ นางราตรี พลประเสริฐ โรงเรียนบ้านอังกอล	ผ่านการประเมิน